



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM, ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 29/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiểu ban Nhân sự Đại hội nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch Đại hội nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch Đại hội họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội về những vấn đề Đại hội cần

biểu quyết trong các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, chiều ngày 28/1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Các đại biểu cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, bài bản. Đây sẽ là cơ sở để Đại hội lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

* Sáng ngày 29/1, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thái Bình là tỉnh nằm cận kề với các địa phương có ca lây nhiễm Covid-19 đồng thời cũng là tỉnh có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính Covid-19. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí

lãnh đạo tỉnh mặc dù vẫn đang trong thời gian tham gia Đại hội XIII của Đảng nhưng đã kịp thời có những chỉ đạo về địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành ngay công điện chỉ đạo những vấn đề cơ bản, nguyên tắc triển khai công tác phòng, chống dịch; trong đó, chỉ đạo các đồng chí bí thư cấp ủy các địa phương không chờ đợi các văn bản chỉ đạo mà triển khai ngay, kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao. Ngay sau khi nhận được công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ban thường vụ cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong tỉnh, các ngành liên quan đã bắt tay ngay vào triển khai các biện pháp phù hợp để tổ chức phòng, chống dịch trong điều kiện có nhiều nguy cơ xảy ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với Thái Bình, tất cả các biện pháp cao nhất đã được áp dụng như yêu cầu người dân ở những nơi công cộng, trong công sở, xí nghiệp, trường học thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.

(Xem tiếp trang 4)
TÁT ĐẠT - KHẮC ĐUẤN



Ảnh: TTXVN

THÁI BÌNH KHẨN TRƯNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

► Công điện khẩn số 02/CP-UBND, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (Xem trang 2)

► Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Sáng ngày 29/1, các đồng chí: Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động các phương án phòng, chống dịch, trong đó bố trí nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện công tác xét nghiệm, đồng thời chuẩn bị bộ kit xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu phòng dịch. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình, hai đơn vị đã tập trung triển khai các phương án phòng, chống

dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, tổ chức phân luồng khu khám chữa bệnh, lập khai báo y tế, xây dựng kịch bản khi xảy ra tình huống, tổ chức khoanh vùng khi có ca dương tính với Covid-19; hạn chế tối đa việc thăm gặp, mọi nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân đều được cán bộ, nhân viên Bệnh viện phục vụ tận nơi để tránh lây nhiễm chéo.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch xâm nhập, lấy lan vào địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh,

Bệnh viện Phổi Thái Bình chủ động kiểm soát bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngay từ cổng vào; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người đến khám và điều trị bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầy đủ các bộ kit xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu.

* Chiều ngày 29/1, các đồng chí: Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh

đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện Đông Hưng và khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ. Hai khu cách ly bảo đảm sinh hoạt cho 300 người đến cách ly tập trung. Hiện lực lượng quân đội đang tổ chức vệ sinh các phòng, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu cách ly, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết (giường, chiếu, chăn màn...) để tiếp nhận người đến cách ly tập trung.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

► Các địa phương, đơn vị sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19

* Sáng ngày 29/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư họp triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch.

Qua rà soát, đến sáng ngày 29/1, địa bàn huyện Vũ Thư có 3 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1552 và 1553), 74 trường hợp

F2, 495 trường hợp F3. Huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 9/9 trường hợp có kết quả âm tính. Ngay sau khi nắm được thông tin địa bàn huyện có trường hợp F1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã khẩn trương chỉ

đạo các ngành, địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1; ra quyết định cách ly y tế tại nhà 74 trường hợp F2; phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên 46 gia đình F1 và các hộ lân cận. Đặc biệt, ngày 29/1 có 1 trường hợp F2 ở xã Hòa Bình (có

tiếp xúc với trường hợp F1 của xã Tự Tân) khai báo có biểu hiện sốt, ho, khó thở, hiện đã được theo dõi, cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư và được lấy mẫu xét nghiệm.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

• Trao quà tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 29/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tiếp nhận và chuyển gán 2.700 suất quà từ các doanh nghiệp tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Những suất quà góp phần hỗ trợ, động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm hướng về cộng đồng của các doanh nghiệp.

* Chiều ngày 29/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình tổ chức trao 435 suất quà tết với tổng trị giá hơn 163 triệu đồng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Toàn bộ kinh phí do Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ.

* Sáng ngày 29/1, tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng (Quỳnh Phụ), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 348 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

• Toàn tỉnh đã gieo 412ha mạ xuân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 29/1, toàn tỉnh đã gieo 412ha mạ xuân, trong đó tập trung ở các huyện: Đông Hưng, Vũ Thư, Hưng Hà.



Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương mở rộng tối đa diện tích gieo mạ non trên nền đất cứng.

Hiện đang trong thời vụ xuống giống, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương gieo mạ non trên nền đất cứng có che phủ nilon trắng để chống rét cho mạ; các giống có thời gian sinh trưởng trên 130 ngày gieo đầu lịch, giống có thời gian sinh trưởng dưới 130 ngày gieo cuối lịch. Theo cơ quan chuyên môn, năm nay, vụ lúa xuân sẽ diễn ra trong điều kiện lạnh, có nhiều đợt rét. Vì vậy, các địa phương và bà con nông dân cần theo dõi thời tiết, xuống giống đúng lịch thời vụ và thực hiện các biện pháp phòng tránh rét an toàn cho mạ; đồng thời gieo tăng từ 5 - 10% mạ dự phòng, chủ động chuẩn bị thức giống ngay để dự phòng khi thời tiết bất thuận bảo đảm sản xuất an toàn, thắng lợi.

NGÂN HUỖN

Khẩn trương, đồng bộ vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19

(Xem trang 3)